

'กุลิศ' เร่งปลดล็อก เปิดเสรีก๊าซ-ไฟฟ้า

หวังเพิ่มแข่งขัน ลดราคาพลังงาน

กรุงเทพธุรกิจ ● “พลังงาน” และคณะกรรมการปฏิรูปฯ เตรียมนัดหารือ กกพ. หวังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่เป้าหมายแผนปฏิรูปฯ 6 ด้าน 17 ประเด็น ดันแก้ไขกฎระเบียบรองรับเปิดเสรีผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป และธุรกิจนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ลดต้นทุนราคาพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกระทรวงพลังงาน ครั้งที่4/2561 ว่า คณะทำงานฯ ได้หารือและติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานใน 6 ด้าน 17 ประเด็น ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้มีข้อเสนอแนะไว้

โดยส่วนใหญ่พบว่า โครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในปี 2560-2561 สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีงานในบางส่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลให้ทางปฏิบัติโดยเร็ว เช่น การปฏิบัติตาม Code of Conduct ที่จะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล และร่างหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อแบ่งแยกภารกิจให้เกิดความชัดเจนระหว่างหน่วยงาน เช่น ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้กำกับ(เรกกูเลเตอร์) และผู้ดำเนินการ(โอเปอเรเตอร์) เช่น

กพพ., ปตท. เป็นต้น รวมถึงเรื่องการเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นที่ต้องเดินตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ด้วย “การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าแต่ละโครงการ ว่าการดำเนินงานก้าวหน้าอย่างไร และการจัดสรรงบประมาณของกองทุนต่างๆ สอดคล้องตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ หรือไม่ ซึ่งจะมีการประชุมติดตามผลการทำงานทุกๆ 2-3 เดือน และจะมีการสรุปภาพรวมการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงก่อนสิ้นปีนี้” นายกุลิศ กล่าว

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะนัดหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อประสานการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิรูปฯ โดยเฉพาะการเปิดเสรีธุรกิจพลังงาน ทั้งการเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) การเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ ไปสู่กำกับตั้งนั้น กกพ.จะต้องออกกฎระเบียบให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ

สำหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1.การบริหารจัดการพลังงาน 2. ไฟฟ้า 3.ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 4.สนับสนุนพลังงานทดแทน 5.การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6.เทคโนโลยี

นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

นายกวิน ทั้งสุพานิช กรรมการและเลขานุการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มีนายพรชัย รุจิประภา เป็นประธาน อยู่ระหว่างนัดหมายเพื่อเข้าหารือกับ กกพ. ชุดใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปฯ โดยเฉพาะการเปิดเสรีกิจการพลังงานทั้งระบบ เช่น การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ กกพ.ได้จัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อบริษัทก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก๊วคอคคัลที่ 3 (LNG Terminal TPA Code) เพื่อเปิดให้มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) แล้ว แต่ในทางปฏิบัติถือว่ายังไม่เอื้อให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชนมากนัก

“การเปิดเสรีธุรกิจพลังงานต่างๆ จะต้องมีการกลไกรองรับ แม้ว่าวันนี้ธุรกิจก๊าซจะเปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้ท่อและคลังของปตท.ได้ และให้กพพ. นำร่องเข้ามาทดสอบระบบในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปีแล้ว แต่ก็ถือว่ายังไม่ขยายเพราะยังไม่มีรายอื่นเข้ามาร่วมแข่งขันได้เนื่องจากกลไกบางเรื่องยังไม่เอื้อ เช่น ราคาก๊าซที่ยังใช้สูตรราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย(Pool Gas) และข้อกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องมีสัญญาซื้อขายก๊าซ ซึ่งการเปิดเสรีที่สมบูรณ์จะช่วยให้การแข่งขันเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศผ่านต้นทุนราคาพลังงานที่เป็นธรรม” นายกวิน กล่าว